

# ปีการศึกษา 2556

## การประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายที่สำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ดังนั้น คณะฯ จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนานักศึกษา และระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ คณบดีและผู้บริหารคณะฯ จึงดำริให้มีการดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ

แม้ว่าคณะเภสัชศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นครั้งแรกปีการศึกษา 2557 แต่คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนับแต่ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการรับนักศึกษา คณะผู้บริหารมีดำริให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และระดับคณะฯ ดังนี้

### 1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะฯ จัด โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยตรวจประเมิน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสาขาการบริหารทางเภสัชกรรม โดยแต่ละสาขาได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับสาขา มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ท่าน และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.ภญ. อรลักษ์ณา แพร่ตฤกุล เป็นวิทยากรและผู้ตรวจประเมิน ผลที่ได้จากการจัดโครงการคือคณาจารย์และบุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ ยังเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ และแนวการดำเนินงานต่อไปในอนาคต



## โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คณะฯ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีคณาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รศ. วิจิตรพาศณี เจริญขวัญ และ รศ.ดร.ภญ. อรลักษณ์ แพรัตกุล เป็นวิทยากรและผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2557 ผลที่ได้จากการจัดโครงการคือ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน และร่วมกันวางแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวการดำเนินงานต่อไปในอนาคต



### การสร้างร่วมมือของฝ่ายประกันคุณภาพระดับคณะฯ

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา งานทางด้านประกันคุณภาพของคณะฯ ให้ก้าวหน้า และให้มีการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างร่วมมือระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแนวทาง หนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ในการนี้ คณะฯได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทางด้าน ประกันคุณภาพกับกลุ่มคณะวิชาสายสุขภาพ อื่นประกอบไปด้วย คณะ แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬารณณ์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค ร่วมทั้ง สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านประกันคุณภาพต่อไป



### ก้าวต่อไป...ของฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์

เป้าหมายต่อไปของการพัฒนางานประกันคุณภาพ คือการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ต่างๆทางด้านการประกันคุณภาพ ให้สามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทางฝ่ายประกันคุณภาพวางแผนจะดำเนินการสร้างความร่วมมือกับฝ่ายประกันคุณภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพ และนำมาพัฒนางานต่อไป